



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๔๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายบรรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ควรกำหนดให้มีแผนการศึกษาของชาติ และกฎหมายว่าด้วยแผนการศึกษาของชาติโดยเร็ว รวมทั้งควรกำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลตามแผนดังกล่าว พร้อมทั้งควรมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คนดี มีวินัย และมีการศึกษาได้ตามความถนัด

๒. แนวทางการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ควรมุ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งราชการให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ

เรื่องที่สอง พิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญฯ (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนหลักการของร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยควรกำหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รู้ว่าการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนหลักการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แล้วอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการไป โดยมีได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ

เรื่องที่สาม พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ (พิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการนับอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องที่สี่ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยือนรายงานการ รวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะ ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม งบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา